



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ  
ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยารวณะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพิจารณา รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓



คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพได้พิจารณากรอบแนวทางการพิจารณา รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ โดยรายงานดังกล่าว เป็นการจัดทำขึ้นจากกระบวนการติดตามเหตุการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงระยะเวลา ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดยรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ ดังนี้

- การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ ประกอบด้วย สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
- การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบด้วย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การกระทำทารุณ การบังคับให้สูญหาย และนักปกป้อง สิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทษประหารชีวิต เสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน
- การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย สิทธิแรงงาน และความคุ้มครองทางสังคม สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิด้านการศึกษา สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
- การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล ประกอบด้วย สิทธิเด็ก สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการ สิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ผู้มีภูมิลำเนาและสิทธิ



คณะอนุกรรมการเห็นว่า การพิจารณารายงานฉบับดังกล่าว ควรพิจารณาผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในปี ๒๕๖๓ และนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการมีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้สถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนดีขึ้นและสอดคล้องกับสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม และ ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดบทบัญญัติรองรับไว้ โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ที่ประชุมได้มีมติเชิญผู้แทน จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาให้ข้อมูลภาพรวมการจัดทำรายงาน และเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ข้อมูลดังกล่าว

